



ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน  
สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน  
ขับรถยนต์ จำนวน ๖ คน สำหรับปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ณ ศูนย์ราชการ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง  
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่  
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมคุมประพฤติ ณ  
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ  
ราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่าง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการคลัง กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิม  
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง  
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำหรับผู้ที่  
ไม่มีรายชื่ออาจใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่แจ้ง และกำหนดเปิดซองใบ  
เสนอราคาในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการคลัง กรมคุมประพฤติ ศูนย์  
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๑๔๑๔๗๗๓-๗ ในวัน  
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเกษม มูลจันทร์)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมคุมประพฤติ